
sþ. 691. Fyrirspurn [287. mál]
til iðnaðarráðherra um könnun jarðhita við Bolungarvík,

Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.

1. Hver hefur orðið árangur af könnun á jarðhita í Syðridal við Bolungarvik ?
2. Telur ráðherra ekki ástæðu til, vegna hins stórhækkaða olíuverðs. að rann-

sakað verði til hlitar, hvort þarna sé fyrir hendi nægilega heitt vatn til hitaveitu
fyrír Bolungarvíkurkaupstað?


